

“Katotohanan! Ang kahalintulad ni ‘Eisa (Hesus) sa (paningin ng) Allah ay tulad ni Adam (Adan). Siya ay Kanyang nilikha mula sa alabok, pagkaraan (ang Allah) ay nagsabi:”Kun (Maging!) at nangyari nga.”

Quran 3:59-60

Kung si Hesus ay sinamba dahil siya ay walang ama, si Adan ay higit ang karapatan na sambahin dahil siya ay nilikha na walang magulang.

HIMALA NI HESUS

Si Hesus ay ipinaglihi nang mahimala na walang ama at gumawa ng mga malaking tanda o himala sa kapahintulutan lamang ng Diyos/ Allah. Siya (Hesus) ay nagsalita bilang sanggol upang ipagtanggol ang kanyang ina laban sa bintang ng mga tao ng pangangalunya. Siya ay bumuhay ng patay, pinagaling ang ketongin, pinadilat ang mata ng bulag sa kapahintulutan ng Diyos.

Kung si Hesus ay gumawa ng mga himala, ito ay nagpapakita lamang na siya ay isang lingkod ng Diyos at wala ng iba pang kahulugan. Maraming Sugo ang gumawa ng himala, kabilang na sina Noah, Moises at Muhammad, (sumakanila nawa ang kapayapaan), ang mga ito ay nangyari lamang sa kapahintulutan ng Diyos, upang ipakita na sila ay mga tunay na Sugo ng Diyos.

MENSAHE NI HESUS

Ang mga Propeta kagaya ni Abraham, Noah at Jonah ay kailanman hindi nagturo na ang Diyos ay kabahagi ng Santisima Trinidad, at lalong hindi sila naniwala na si Hesus ang kanilang tagapagligtas.

Ang mensahe ng mga Propeta ay iisa: “Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Tunay na Diyos”. Hindi katanggap-tanggap na ang Diyos ay nagpadala ng mga naunang Propeta na may iisang mensahe, at babaguin Niyang bigla, sasabihin na Siya ay bahagi ng Tatlong Persona, at iutos Niya na si Hesus ay diyos at tagapagligtas.

Si Hesus ay nagturo ng iisang mensahe tulad ng mga naunang Propeta. Mayroong bersikulo sa Bibliya tungkol sa mensaheng ito, **“Sumagot si Jesus, Ang pangulong utos ay, Pakinggan mo, Oh Israel; Ang Panginoon na ating Dios, ang Panginoon ay iisa.”** [Markus 12:28-29]. Kaya ang pinakamahalagang utos ayon kay Hesus ay ‘mayroong nag-iisang Diyos lamang. Kaya kung si Hesus ay Diyos dapat sinabi niya na, ‘Ako ang Diyos, sambahin ninyo ako’. Sa halip, ay inulit lamang niya ang bersikulo mula sa Lumang Tipan na nagpapatunay na ang Diyos ay lisa.

Ang misyon ni Hesus ay ayon sa katuruan ng Islam, na si Hesus ay sinugo sa Israel para patunayan ang mensahe ng mga naunang Propeta- ang paniniwala sa Nag-iisang Tunay na Diyos.

“At nang dinala ni Hesus ang malinaw na katibayan, ay sinabi niya, ‘Katotohanan, Si Allah- Siya ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Kaya sambahin ninyo Siya.”

Quran 43:64

Bilang isang marangal na Sugo ng Diyos, si Hesus ay sumunod at sumuko sa mga kautusan ng Diyos. Kaya siya ay isang “Muslim”- ang salitang Muslim ay tumutukoy sa sinuman na sumusuko at tumatalima sa kalooban at kautusan ng Diyos.

SI HESUS SA ISLAM

Si Hesus ay isang Propetang ipinadala para tawagin ang tao na sambahin ang lisaning Diyos. Ito ay nakasaad sa Bibliya at Qur’an. Pinaliwanag ng Islam ang tunay na katayuan ni Hesus, habang pinapanatili ang dalisay na paniniwala tungkol sa Diyos, tungkol sa Kanyang kumpletong Kadakilaan, Pagkabukod-tangi at Kaluwalhatian.

Ikaw ay aming inaanyayahan na tingnan at suriin ang Islam. Ito ay ang relihiyon at mensaheng itinuro ng mga propeta. Ang kahulugan ng Islam ay ‘Pagsuko sa Kalooban ng Diyos’, ito ay paraan ng pamumuhay na nananawagan sa tao na bigyan ng pansin ang kanyang ugnayan sa Diyos at sa Kanyang mga nilikha. Ang Islam ay nagtuturo na ang Diyos ay Makatarungan at Mahabagin, na hindi Niya iaalay ang Kanyang sarili para patawarin ang mga kasalanan. Hindi rin naniniwala ang Islam na ang sanggol ay “ipinanganak na makasalanan”. Ang Diyos ay hahatol ayon sa ginawa ng bawat isa, at sila ay mananagot ayon sa kanilang ginawa.

Ang Islam ay nagtuturo na mahal in ang lahat ng Propeta, ngunit hindi nangangahulugan na sila ay sambahin dahil ang pagsamba ay nauukol lamang sa Diyos. Ang pagtanggap kay Hesus bilang isang Propeta ng Diyos upang maging isang ganap na Muslim ay hindi nangangahulugan na mababago ang pagiging Kristiyano ng isang tao. Ito ay isang pagbabalik lamang sa tunay na katuruan ni Hesus.

Para sa karagdagang kaalaman at mga babasahin

p 0097143555223 **w** islamicic.com **e** info@islamicic.com

Detalye ng Ambag

Bank Name Commonwealth Bank **Account** Pamphlet Project Australia
BSB 063620 **Account** 10532332 **Swift (international)** CTBAU2S

SI HESUS

ISANG PROPETA NG DIYOS

*BILANG MUSLIM AY
MAHAL NAMIN SI HESUS*



Alamin
ang mga
pangunahing
kaalaman

islamicpamphlets.com

Si Hesus ay isang tao na minamahal at iginagalang ng bilyong-bilyon katao sa buong mundo, subalit mayroong malaking kalituhan na nakapalibot tungkol sa kanya. Ang mga Muslim at Kristiyano ay kapwa mataas ang pagkilala nila kay Hesus, ngunit magkaiba ang kanilang pananaw tungkol sa kanya.

Layunin ng babasahing ito na linawin ang tungkol kay Hesus: ‘Siya ba ay Diyos o sinugo lamang ng Diyos? Sino ang tunay na Hesus?’

“SI HESUS BILANG DIYOS”

Ang mga Kristiyano ay umaangkin na “si Hesus ay Diyos” o bahagi ng tatlong persona ng Diyos (Trinity), at ang Diyos ay nagkatawang-tao. Datapwa’t, ayon sa Bibliya, si Hesus ay ipinanganak, kumain, natulog, nanalangin at mayroong limitadong kaalaman. Ang mga katangian ng Diyos ay perpekto, samantalang ang sa tao ay hindi. Papaano sila maging iisa kung magkasalungat ang kanilang mga katangian?

Ang Islam ay nagtuturo na ang Diyos ay perpekto. Ang maniwala na ang Diyos ay naging tao ay isang pag-amin na minsan ang Diyos ay naging hindi perpekto. Maaring tanungin ng isang Kristiyano, ‘Ang diyos na dating isang sanggol na walang kakayahan, na hindi mabubuhay ng walang pagkain, inumin o tulog, ay iisa o katulad ng Diyos na nabanggit sa Lumang Tipan? Tiyak na hindi.

Sasabihin ng iba, **“Kung ang Diyos ay makapangyarihan, kaya rin niya na maging tao?”** Ang Diyos ay hindi gagawa ng gawaing hindi maka-diyos o anumang gawain na hindi nararapat o hindi angkop para sa Diyos. Kaya, kapag ang Diyos ay naging tao at nagkaroon siya ng katangian ng tao, ay nangangahulugan na hindi na siya Diyos.

May mga hindi malinaw na bersikulo ng Bibliya na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na si Hesus ay may may katangian ng kabanalan. Ngunit kung titingnan ng maigi ang mga malinaw na bersikulo ng Bibliya, ay ating makikita na si Hesus ay hindi humigit sa isang katangi-tanging tao lamang. Ang Bibliya ay naglalaman ng mga bersikulo na si Hesus ay nagsasabi at kumikilos na siya at ang Diyos ay hindi iisa, na silang dalawa ay magkaiba:

- Si Hesus ay **“nagpatirapa at nanalangin.”** [Mateo 26:39]. Kung siya ay Diyos, ang Diyos ba ay magpapatirapa at manalangin? At kanino naman siya nanalangin?
- Si Hesus ay tinawag sa Bibliya bilang isang Propeta [Mateo 21:10-11], kaya papaano magiging Diyos ang Propeta?
- Si Hesus ay nagwika, **“Ako ay papunta sa aking Ama, sapagkat ang Ama ay mas lalong dakila kaysa akin.”** [Juan 14:28]
- Si Hesus ay nagwika, **“Ako ay aakyat sa aking Ama, at inyong Ama, sa aking Diyos, at sa inyong Diyos.”** [Juan 20:17] Kung si

Hesus ang Diyos, bakit niya sinabi, **“sa aking Diyos, at sa inyong Diyos,”**?

Kung si Hesus ay Diyos, dapat sinabi niya sa mga tao na sambahin siya, at dapat may bersikulo sa Bibliya tungkol sa bagay na ito; sa halip kabaliktaran ang ating mababasa: **“At walang kabuluhan ang pagsambang iniukol nila sa akin.”** [Mateo 15:9]

“ANAK NG DIYOS”

Sinasabi ng ibang Kristiyano na si Hesus ay Anak ng Diyos. Ano ba talaga ang kahulugan nito? Katotohanan na si Allah ay hindi magkakaroon ng literal na anak. Ang anak ng tao ay tinatawag na bata. Ang anak ng pusa ay tinatawag na kuting. Ano naman ang tawag sa anak ng Diyos?

Ang salitang Anak ng Diyos ay isang patalinghaga, ito ay ginagamit sa Bibliya at tumutukoy sa mga **“taong matuwid”**. Ito ay ginamit para kay Propeta David, Solomon at Israel (Jacob): **“At iyong sasabihin kay Faraon, Ganito ang sabi ng Panginoon, Ang Israel ay aking anak, aking panganay,”** [Exodus 4:22]. **“Sapagka’t lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios.”** (Roma 8:14)

“At hindi maaari para kay Allah, at hindi angkop sa Kanyang Kadakilaan na Siya ay magkakaroon ng anak. Luwalhati at Kadalisayan sa Kanya...”
Quran 19:35

“ANG AMA AT PANGINOON”

Ang salitang Ama bilang pagtukoy sa Diyos, ay hindi rin literal, ito ay isang patalinghaga. Isang pamamaraan ng pagtawag sa Diyos bilang Tagapaglikha, Tagapangalaga at Pinakamataas sa lahat: Ating mababasa sa Bibliya: **“Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat.”** [Efeso 4:6]

Si Hesus, minsan ay tinawag na ‘Panginoon’ ng kanyang mga disipulo. Ito ay ginagamit sa Diyos o sa mga taong may mataas na katungkulan. Sa Bagong Tipan na Griyego, ang salitang ‘kyrios’ ay parehong ginamit sa ‘Panginoon’ at sa may-ari ng ubasan, “At nang dumating ang hapon, sinabi ng panginoon ng ubasan sa kaniyang katiwala, Tawagin mo ang mga manggagawa...” [Mateo 20:8].

Sa ibang bahagi ng Bibliya, si Hesus ay tinawag na ‘alipin/lingkod’ ng Diyos ng kanyang mga disipulo: **“Ang Dios ni Abraham, at ni**

Isaac, at ni Jacob, ang Dios ng ating mga magulang, ay niluwalhati ang kaniyang Lingkod na si Jesus...” [Mga Gawa 3:13]

Maraming paliwanag ang ginawa tungkol sa masalimuot na usapin na may kinalaman sa katayuan ng Diyos at ni Hesus, na nagdudulot ng kalituhan at hindi nagbibigay-kasiyahan sa mga tao. Subalit, may isang malaking palaisipan: Bakit kailangan ng Diyos na gawin itong mahirap maunawaan? Alin ang tama; ang masalimuot na katuruang ito, o ang simple, malinaw at dalisay na turo ng Islam tungkol sa Diyos?

HESUS: BILANG PROPETA

Sa pananampalatayang Judaismo, si Hesus ay itinakwil bilang Messiah. Samantalang sa Kristiyanismo siya ay sinamba bilang diyos, o anak ng Diyos. Sa Islam, si Hesus ay kinikilala bilang isang marangal na Propeta at Sugo ng Diyos, ganoon din bilang isang Messiah, ngunit hindi siya sinasamba ng mga Muslim-dahil ang pagsamba ay nauukol lamang sa Diyos na Siyang lumikha kay Hesus at sa lahat ng nilalang.

“Siya (Hesus) ay nagwika, ‘... ako ay lingkod lamang ni Allah. Ibinigay Niya sa akin ang aklat at hinirang ako bilang isang Propeta.”
Quran 19:30

MAHIMALANG PAGSILANG

Ayon sa Qur’an, si Anghel Gabriel ay isinugo ni Allah na pumunta kay Maria, sa anyo ng isang lalaki, at sinabi ni Gabriel kay Maria na siya (Maria) ay magkakaroon ng isang anak na lalaki.

“Sinabi ng anghel sa kanya: “Katiyakan, ako ay Sugo ng iyong Rabb (Panginoon) na ipinadala sa iyo: upang ipagkaloob sa iyo ang malinis na sanggol, na walang bahid ng anumang kasalanan.” Sinabi niya (Maria) sa anghel: “Paano ako magkakaroon ng sanggol gayong walang sinuman ang nakabipo sa akin na lalaki (asawa) at hindi ako babaeng mahalay?”

Quran 19:19-21

Ang ibang Kristiyano ay nagsasabi na si Hesus ay anak ng Diyos dahil siya ay ipinanganak na walang ama. Subalit, may nauna pa sa kanya at ito ay walang iba kundi si Propeta Adan, na lumitaw sa mundong ito na walang ama at ina. Sinabi ni Allah: